

ปีที่ 28 ฉบับที่ 9746 วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 หน้า 4

‘บีโอไอ’หนุนไทยฮับพลาสติกชีวภาพ

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุม ได้มีการหารือในเรื่องมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเพิ่มเติมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเป็น อุตสาหกรรมดาวรุ่งของประเทศในอนาคต ที่ ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการเพิ่มมาตรการส่งเสริม เพื่อดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมากการส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทยมีเพียง มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีสูงสุด ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ซึ่งยังไม่เพียงพอ ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เพราะต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพในไทย สูงกว่าต้นทุนการผลิตในประเทศคู่แข่ง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม

ในส่วนของมาตรการลดต้นทุนการผลิต ที่ประชุมจะมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน พิจารณาเรื่องการลดค่าไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ โดยการลดค่าไฟฟ้าจะไม่เกินต้นทุนการผลิต ไฟฟ้าเพื่อไม่ให้รัฐเข้ามารับภาระในส่วนนี้ ซึ่ง ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจะมีต้นทุน

ค่าไฟฟ้าประมาณ 15% ของต้นทุนทั้งหมด

ซึ่งกระทรวงพลังงานจะพิจารณาในรายละเอียด และจะได้ข้อสรุปภายในเดือน มิ.ย.นี้ นอกจากนี้ ยังลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเพื่อ จำหน่ายในประเทศลง 90% เป็นเวลา 3 ปี หรือ จนกว่าจะมีผู้ผลิตวัตถุดิบภายในประเทศได้

ในปัจจุบัน ความต้องการพลาสติกชีวภาพ ในตลาดโลกมีแนวโน้มเติบโตสูงกว่า 50% ต่อปี และคาดว่าจะภายใน 4-5 ปีข้างหน้า ความต้องการ ใช้จะยิ่งสูงขึ้นมาก เนื่องจากนานาประเทศและผู้บริโภคให้การยอมรับและเลือกใช้พลาสติก ชีวภาพเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นางหิรัญญา สุจินัย รักษาการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ยอดการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในรอบ 4 เดือน มีจำนวน 957 โครงการ มีมูลค่าการลงทุน 3.25 แสนล้านบาท ส่วนการอนุมัติโครงการในอุตสาหกรรม เป้าหมายของ บีโอไอ ยอดรวมล่าสุดในวันที่ 22 พ.ค. มีจำนวน 144 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 60% ของโครงการอนุมัติ ทั้งหมดซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมั่นใจว่า ยอดการอนุมัติส่งเสริมฯทั้งปีจะมีมูลค่าการลงทุน ไม่ต่ำกว่า 1.7 ล้านล้านบาท

สำหรับผลการประชุมวานนี้ ได้อนุมัติ ส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการ จำนวน 8 โครงการ เงินลงทุนทั้งสิ้นรวม 27,838.4 ล้านบาท